

Chi Tran

ĐỒ C KH I B NH NGAY SAU PHÉP LÀNH THÁNH TH

Bà Johanna Cardona Vinent sinh năm 1800, ở xóm St. Luis trên đảo Menorca, thuộc Tây Ban Nha. Bà có một quán nhỏ, sinh sống bằng cách bán hàng xáo. Nông dân, người nghèo, cũng như bà con trong vùng rất quý mến bà, thường xuyên tìm đến, ăn uống. Riêng những người nghèo túng phải nhờ bà đãi "không", họ cảm ơn và mua giá rẻ hơn.

Trong năm đầu tiên 59 tuổi, bà bị chứng đau dạ dày liên miên, không ăn được bánh, thịt, chỉ dùng cháo cá. Đến năm bà lên 60, Chúa Giê-xu còn thử thách bà hơn nữa: mình bà gù lưng, không sao đứng lên được. Bà phải nhờ người lái cái quán cho đứa cháu, chỉ còn phải giúp chút ít, thôi vậy...

Trong một buổi sáng hè, bà nhìn thấy một người đàn ông mù, không mắt, đi thối than, kêu trách. Bà chợt nảy ra ý tưởng xót là không đi được nhà thờ để kinh chung, nên có dịp đi, rồi về.

Năm 1880, dịp lễ Minh Chúa, bà đã 8 tháng liệt giường. Bà cho kêu chị em láng giềng tìm: nhờ xin cha mẹ, hôm lễ Minh Chúa, cha vui lòng cho đoàn kiệu đi qua nhà bà; xin bà con láng giềng, hôm đó, đưa bà ra trước cửa nhà bà, để khi đoàn kiệu đi qua, bà được nhìn thấy Chúa và thấy Mẹ Ngời.

Cha mẹ lúc đó là cha Pedro Pons Banza, cũng như bà con láng giềng, hết thấy được vui lòng thấy mẹ vẫn được ngắm nhìn bà.

Khi đoàn kiệu Minh Chúa qua trước nhà bà, mọi người đi theo, xót xa nhìn bà chứng bệnh tật trên cái ghế, dù giọng nói của bà cũng không sao đứng lên được.

Cha Pedro, cảm Hào Quang, tìm kiếm và tìm được một chỗ, làm phép lành Thánh Thể cho...

Thoát khỏi bệnh tật, kêu lớn: "Con đã được lành mạnh. Xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa vô cùng!"

Cả đoàn kiệu như nhạc, sống sống... Nhưng vì đang dịp lễ Minh Chúa, cha mẹ xin mọi người trở lại, tôn nghiêm, tìm kiếm và tìm được Minh Chúa và nhà thờ, sau đó sống hay... Còn chị Johanna Cardona thì bệnh tật xói mòn khắp, nhờ đoàn kiệu, rồi Chúa và nhà thờ... Cha mẹ Pedro và tất cả chứng đoàn được chứng kiến tận mắt phép lành Thánh Thể... hết sức phấn khởi, không ngừng tụng hô, phụng bái lòng tạ ơn Chúa Thánh Thể và tạ ơn Ngài này...

Đó là bà Johanna Cardona hoàn toàn lành mạnh, không còn đau dạ dày, không còn gù lưng nữa. Bà ăn uống được mọi thức. Bà còn sống 10 năm nữa. Bà qua đời năm 1890, thọ 90 tuổi.

Cdmedongcong.net